
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตบางแค 

ครั้งท่ี 2/2565 

เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

ผานแอปพลิเคช่ัน Line Meetings “กองทุนหลักประกันสุขภาพเขตบางแค” 

                           

ผูมาประชุม 

1.   นางสาวรุจิรา อารินทร ผูอํานวยการเขตบางแค ประธาน 

2.  นายโครงการ เจียมจีรกุล ผูชวยผูอํานวยการเขตบางแค รองประธานอนุกรรมการ 

3.  นายเทียนชัย วงศสุวรรณ  ผูชวยผูอํานวยการเขตบางแค รองประธานอนุกรรมการ 

4. นายประวิทย สัมพันธสันติกูล  ผูอํานวยการศูนยบริการสาธารณสุข 40 บางแค    อนุกรรมการ 

5.  นางสาวอาริสา ยิ้มอุดม ผูแทนโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพ อนุกรรมการ 

 แหงชาติในพ้ืนท่ีเขต 

6. นายสมชีพ ไชยเขตต ผูทรงคุณวุฒิดานสังคมและการมีสวนรวม อนุกรรมการ 

7.  นายประสทิธิ์ ปรีดาศักดิ์ ผูทรงคุณวุฒิดานสังคมและการมีสวนรวม อนุกรรมการ 

8.  นางวรวรรณ ทัพกระจาย ผูแทนศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพ อนุกรรมการ  

   ประชาชนหรือหนวยรับเรื่องรองเรียนอิสระในพ้ืนท่ี 

9.  นางสาวสุกัญญา    กํ๋านารายณ ผูแทนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร อนุกรรมการ 

 ในเขตพ้ืนท่ี 

10.  นายปรีชา บัวสาย ผูแทนภาคประชาชนจากชุมชนในเขตพ้ืนท่ี อนุกรรมการ 

11.  นางสาวมาลัย     ธนานิธิพัฒน ผูแทนภาคประชาชนจากชุมชนในเขตพ้ืนท่ี อนุกรรมการ 

12.  นางนวล อวมเปยม ผูแทนภาคประชาชนจากชุมชนในเขตพ้ืนท่ี อนุกรรมการ 

13.  นางทัศนีย         ลักขณาภิชนชัช  ผูแทนองคกรเอกชนในเขตพ้ืนท่ี อนุกรรมการ 

14. นางสาวพัศราวตรี ทุนดี หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม อนุกรรมการและ 

    เลขานุการ 

15.  นายสิทธิชัย        แตงเล็ก รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการคลัง อนุกรรมการและ 

  ผูชวยเลขานุการ 

16.  นางสาวนิระมล    วิมาลา หัวหนาฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล อนุกรรมการและ 

  ผูชวยเลขานุการ 

17.  นางสาวประภามาศ ศิริภิรมย แทนหัวหนาฝายการศึกษา อนุกรรมการและ 

 ผูชวยเลขานุการ 

18.  นางบังอร วงศสูงยาง รักษาการในตําแหนงหัวหนาพยาบาล  อนุกรรมการและ 

        กลุมงานการพยาบาลและการบริหารท่ัวไป  ผูชวยเลขานุการ 

 สังกัดศูนยบริการสาธารณสุข  40 บางแค  

 สํานักอนามัย 

 

ผูไมมาประชุม... 
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ผูไมมาประชุม 

1. นายอภิรัตน ศิวพรพิทักษ   สมาชิกสภากรุงเทพมหานครในพ้ืนท่ี  (ติดภารกิจ) 
 

ผูเขารวมประชุม 

1. นางสาวพรทิพย จันทรกระจาง นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

2.   นางสาวสายชล ชูบรรจง เจาพนักงานพัฒนาสังคมชํานาญงาน 

3. นายปรีชา ทองสงคราม เจาพนักงานพัฒนาสังคมชํานาญงาน 

4. นางสาวดวงพร นามสอน นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

นางสาวรุจิรา อารินทร
ผูอํานวยการเขตบางแค
ประธาน 

- กลาวตอนรับผูเขารวมประชุมและขอเปดการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเขตบางแค ครั้งท่ี 2/2565 วันท่ี 17 มีนาคม 2565             
โดยผานแอปพลิเคชั่น Line Meetings กองทุนหลักประกันสุขภาพเขตบางแค และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงันี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นางสาวรุจิรา อารินทร
ผูอํานวยการเขตบางแค
ประธาน 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ

เห็นชอบมาตรการเรื่องการเปลี่ยนผานการระบาดของโรคโควิดสูการเปน                  
“โรคประจําถ่ิน” ซ่ึงปจจุบันมีผูติดเชื้อสูงข้ึนก็จริง แตความรุนแรงของโรค              
ไมไดรุนแรงเทาสายพันธุ Delta กระทรวงสาธารณสุขกลาววาการปองกัน             

ไมใหตนเองติดเชื้อไดเปนเรื่องดีท่ีสุด เนื่องจากยังมีความกังวลเรื่อง Long COVID     

สวนการจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนท่ี ตอนนี้นอกจาก

จะมีการรักษาแบบ CI ยังเปดท่ีศูนยบางแคเรืองสอน หรือ การรักษาท่ีบาน HI (Home 

Isolate) แตละทานท่ีติดเชื้อจะเขามาในระบบ ซ่ึงการเขาระบบมีหลากหลายวิธ ี

เชน ระบบ 1330 หรือคูสายของสํานักงานเขตบางแค เปนคูสายโควิด 20 คูสาย 
หมายเลข 02-111-7950 มีผูรับสาย 24 ชั่วโมง หรือ Line Official              

ของสํานักงานเขตอีกหนึ่งชองทาง และอีกหนึ่งวิธีการรักษาแบบใหมคือระบบ OPSI  

เปนเหมือนการรักษาคนไขนอกคือพบแพทย วินิจฉัยรับยา และกลับไปกักตัวท่ีบาน 
เรื่องพายุฤดูรอน อยูในชวงท่ีมีประกาศแจงเตือนพายุฤดูรอน สิ่งท่ีจะตามมา           
คือปญหาดานสุขภาพ เปนไขหวัดเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงงาย ดานอุบัติเหต ุ           
ตองกําชับทุกทานในเรื่องอุบัติเหตุเนื่องจากเม่ือพายุเขามาก็จะมีปญหาเรื่องตนไม 
บาน โครงสรางปายโฆษณา โครงสรางอาคารท่ีไมม่ันคงแข็งแรง ขอความรวมมือ    
จากทานสอดสองวาพ้ืนท่ีใดมีความเสี่ยงใหแจงสํานักงานเขตทันที 
เรื่องไขเลือดออก แมวาเรายังไมพบการแพรระบาดในชวงเวลานี้แตก็เปนชวงเริ่ม
วงจรของโรค พ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงจะทําใหเกิดไขเลือดออกไดงายท่ีสุดคือ พ้ืนท่ีท่ีมีน้ําขัง 
ภาชนะท่ีมีน้ําอยูในนั้น เชน กระถาง ตุมใสน้ํา สิ่งท่ีตามมาคือ ยุงจะไปไข เมื่อเกิด
ไข เล ือดออกหนวยที ่ท ุกคนนึกถ ึงค ือ อยากใหสําน ักงานเขตไปพนยาฆายุง               
ซ่ึงการพนยาจะไดผลกับยุงตัวแกเทานั้นและตองโดนตัวยุงตรง ๆ ถึงจะไดผล                        
จึงไมแนะนําใหใชเพราะเปนการแกปญหาชั่วคราว สิ่งท่ีอยากใหชวยกันและมี 

ประสิทธิภาพ... 
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- 
 

 
- 
 
 
 
 

- 

ประสิทธิภาพมากกวาคือ การทําลายแหลงเพาะพันธุยุง สามารถติดตอรับเครื่องมือ
ทําลายแหลงเพาะพันธยุงไดท่ีสํานักงานเขตและศูนยบริการสาธารณสุข 40 บางแค 
หากพ้ืนท่ีไหนมีการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกสามารถแจงมาท่ีสํานักงานเขต
ได ทางสํานักงานเขตจะประสานไปยังศูนยบริการสาธารณสุข 40 บางแค เพ่ือท่ีจะ
เขาไปดําเนินการ 
เรื่องการจัดการโรคพิษสุนัขบา สุนัขและแมวจรจัด สํานักอนามัยรวมกับสํานักงานเขต
ใหบริการทําหมันใหกับสุนัขและแมว สถานท่ี ณ วัดมวง วันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ.2565 
และวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2565 ทานใดสนใจสามารถจองคิวออนไลนได 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายใหผูอํานวยการเขตและเจาหนาท่ีของเขต         
ลงพ้ืนท่ี ไปถึงหนาบ านประชาชน เปน ท่ีมาของโครงการ  ผอ.เขตเดินดิน                        
เปนโครงการท่ีเดินไปเคาะประตูบานสอบถามเรื่องการฉีดวัคซีนและสอบถามปญหา
ของประชาชน ซ่ึงดําเนินการมาไดระยะเวลาหนึ่งแลว และยังมี Line Official            
ของเขตบางแค ซ่ึงจะมีแอดมินคอยตอบคําถามใหประชาชนทุกวัน 
เรื่องการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร              
มีการกําหนดวันเลือกตั้งแลวแตยังไมมีการประกาศอยางเปนทางการ ในเบื้องตนได
แจงใหสํานักงานเขตเตรียมพรอมการเลือกตั้งในวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ.2565     
ซ่ึ งในปนี้หนวยเลือกตั้ งจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอยเนื่องจากเ พ่ิมพ้ืน ท่ี            
จํานวนหนวยเลือกตั้งใหมากข้ึนไมใหเกิดความแออัดเพ่ือปองกันโรคติดเชื้อ       
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

   

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2     เรือ่งรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2565 

   

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

นางสาวพัศราวตรี ทุนดี
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนฯ
เลขานุการ 
 

- 

 

 

 

การประชุม ครั้งท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2565 คณะอนุกรรมการฯ                
ไดพิจารณาโครงการท่ีขอรับการท่ีขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพกรุงเทพมหานคร รวม 12 โครงการ เปนเงิน 2,052,777 บาท              
ผลการพิจารณา ดังนี้ 
- อนุมัติ จํานวน 10 โครงการ เปนเงิน 1,855,515 บาท  
- ไมอนุมัติ จํานวน 2 โครงการ เปนเงิน 197,262 บาท  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
   

นางสาวพัศราวตร ีทุนดี
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนฯ
เลขานุการ 
 

- เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑการใชเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ    
จึงขอเชิญคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตบางแคไดพิจารณา                  
โครงการเดิมท่ีเสนอเม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2565 จํานวน 1 โครงการ เนื่องจาก
คณะอน ุกรรมการฯ  ม ีมต ิให ปร ับแก ไขระยะ เวลาการดํ า เน ินก ิจกรรม                  
เพ่ือใหสอดคลองกับตัวชี้วัดจํานวน 1 โครงการ ไดแก โครงการฝกซอมทักษะกีฬา
ฟุตบอลอาวุโส (รุนอายุ 40 ปข้ึนไป) ผูเสนอโครงการ กลุมสโมสรกีฬาบางแค 
งบประมาณ  63,100.-บาท 

มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม - อนุมัติโครงการฝกซอมทักษะกีฬาฟุตบอลอาวุโส (รุนอายุ 40 ปข้ึนไป) ใหกับ                  
กลุมสโมสรกีฬาบางแค เปนเงิน 63,100.-บาท 

   

นางสาวพัศราวตร ีทุนดี
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนฯ
เลขานุการ 
 

- 
 
 

 
1. 

โครงการท่ีเสนอขอสนับสนุนงบประมาณใหม จํานวน 16 โครงการ เม่ือวันท่ี             
14 มีนาคม 2565 คณะทํางานพิจารณาโครงการเบื้องตน ไดดําเนินการกลั่นกรอง
โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 16 โครงการ เพ่ือนําเสนอท่ี
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตบางแคพิจารณาโครงการ ดังนี้ 
โครงการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ให กับบุคลากรของสํานักงานเขตบางแค เสนอโดย  สํานักงานเขตบางแค                         
เปนเงิน 440,240.-บาท 

   

มติท่ีประชุม - อนุมัติโครงการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ใหกับบุคลากรของสํานักงานเขตบางแค ใหกับ สํานักงานเขตบางแค เปนเงิน 
440,240.-บาท 

   

นางสาวพัศราวตรี ทุนดี
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนฯ
เลขานุการ 

2. โครงการปองกันและดูแลสุขภาพจากภัยฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน             
(PM 2.5) เสนอโดย สํานักงานเขตบางแค เปนเงิน 266,560.-บาท 

   

มติท่ีประชุม - อนุมัติโครงการปองกันและดูแลสุขภาพจากภัยฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน        
(PM 2.5) ใหกับ สํานักงานเขตบางแค เปนเงิน 266,560.-บาท 

   

นางสาวพัศราวตรี ทุนดี
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนฯ
เลขานุการ 

3. โครงการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)            
ในโรงเรียนคลองหนองใหญ (ทองคํา ปานขําอนุสรณ) เสนอโดย สํานักงานเขตบางแค 
เปนเงิน 489,785.-บาท 

   

มติท่ีประชุม - อนุมัติโครงการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)         

ในโรงเรียนคลองหนองใหญ (ทองคํา ปานขําอนุสรณ) และใหปรับแกไขขอมูลดังนี้  

1. ปรับลดรายละเอียดคาสมนาคุณวิทยากร จากเดิม (3 คน x 600 บาท x 3 ชม. x     
3 สัปดาห) ลดเปน (1 คน x 600 บาท x 3 ชม. x 3 ครั้ง) เปนเงิน 5,400 บาท 

2. ปรับรายละเอียดคาอาหารวางและเครื่องดื่ม จากเดิม ( 210 คน x 25 บาท x 1 ม้ือ) 
เปน (70 คน x 25 บาท x 1 ม้ือ x 3 ครั้ง) จํานวนเงินเทาเดิม  
งบประมาณเดิม 489,785.-บาท ปรับแกไขตามมติท่ีประชุมแลว เปนเงิน 
478,985.-บาท 

   

นางสาวพัศราวตรี ทุนดี
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนฯ
เลขานุการ 

4. โครงการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)            
ในโรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย) เสนอโดย สํานักงานเขตบางแค เปนเงิน 
217,946.-บาท 

มติท่ีประชุม - อนุมัติโครงการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)            

ในโรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย ) ให กับ สํานักงานเขตบางแค เปนเ งิน 

217,946.-บาท 

นางสาวพัศราวตรี... 
   

นางสาวพัศราวตร ีทุนดี 5. โครงการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                      
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หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนฯ
เลขานุการ 

ในโรงเรียนหมูบานเศรษฐกิจ (พุมประดับราษฏรสามัคคี) เสนอโดย สํานักงานเขต
บางแค เปนเงิน 402,785.-บาท 

   

มติท่ีประชุม - อนุมัติโครงการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)               

ในโรงเรียนหมูบานเศรษฐกิจ (พุมประดับราษฏรสามัคคี) ใหกับ สํานักงานเขตบางแค 

เปนเงิน 402,785.-บาท 
   

นางสาวพัศราวตรี ทุนดี
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนฯ
เลขานุการ 

6. โครงการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                      
ในโรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ เสนอโดย สํานักงานเขตบางแค เปนเงิน 282,195.-บาท 

   

มติท่ีประชุม - อนุมัติโครงการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                      

ในโรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ ใหกับ สํานักงานเขตบางแค เปนเงิน 282,195.-บาท 
   

นางสาวพัศราวตรี ทุนดี
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนฯ
เลขานุการ 

7. โครงการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                    
ในโรงเรียนบางไผ (บานนายพันแกวขาว) เสนอโดย สํานักงานเขตบางแค                             
เปนเงิน 68,705.-บาท 

   

มติท่ีประชุม - อนุมัติโครงการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)              

ในโรงเรียนบางไผ (บานนายพันแกวขาว) ใหกับ สํานักงานเขตบางแค เปนเงิน 
68,705.-บาท 

   

นางสาวพัศราวตรี ทุนดี
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนฯ
เลขานุการ 

8. โครงการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                 
ในโรงเรียนวัดมวง เสนอโดย สํานักงานเขตบางแค เปนเงิน 280,915.-บาท 

   

มติท่ีประชุม - อนุมัติโครงการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                 

ในโรงเรียนวัดมวง ใหกับ สํานักงานเขตบางแค เปนเงิน 280,915.-บาท 
   

นางสาวพัศราวตรี ทุนดี
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนฯ
เลขานุการ 

9. โครงการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)           
ในโรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงคสงครามอนุสรณ) เสนอโดย สํานักงานเขตบางแค                  
เปนเงิน 212,235.-บาท 

   

มติท่ีประชุม - อนุมัติโครงการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน

โรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงคสงครามอนุสรณ) และใหปรับแกไขขอมูลดังนี้ 

ปรับลดรายละเอียดถุงมือยางทางการแพทย จากเดิม 120 กลอง กลองละ 250.-บาท 
เปนเงิน 30,000.-บาท ลดเปน 20 กลอง เปนเงิน 5,000.-บาท  
งบประมาณเดิม 212,235.-บาท ปรับแกไขตามมติที ่ประชุมแลว เปนเงิน 
187,235.-บาท 

   

นางสาวพัศราวตรี ทุนดี
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนฯ
เลขานุการ 

 10. โครงการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                 
ในโรงเรียนบางแคเหนือ (ชั้น-จํานงค ฉองสวนออยอนุสรณ) เสนอโดย                      
สํานักงานเขตบางแค เปนเงิน 311,550.-บาท 

มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม - อนุมัติโครงการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)               

ในโรงเรียนบางแคเหนือ (ชั้น-จํานงค ฉองสวนออยอนุสรณ) ใหกับ สํานักงานเขต

บางแค เปนเงิน 311,550.-บาท 
   

นางสาวพัศราวตรี ทุนดี
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนฯ
เลขานุการ 

11. โครงการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)           
ในโรงเรียนบางเชือกหนัง (พูนบําเพ็ญอนุสรณ) เสนอโดย สํานักงานเขตบางแค           
เปนเงิน 189,400.-บาท 

   

มติท่ีประชุม - อนุมัติโครงการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)           

ในโรงเรียนบางเชือกหนัง (พูนบําเพ็ญอนุสรณ) ให ก ับ สํานักงานเขตบางแค                         

เปนเงิน 189,400.-บาท            
   

นางสาวพัศราวตรี ทุนดี
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนฯ
เลขานุการ 

12. โครงการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)             
ในโรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี เสนอโดย สํานักงานเขตบางแค                          
เปนเงิน 309,900.-บาท 

   

มติท่ีประชุม - อนุมัติโครงการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)            

ในโรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี และใหปรับแกไขขอมูลดังนี้ 

ปรับลดรายละเอียดถุงมือยางทางการแพทย จากเดิม 100 กลอง กลองละ 250.-บาท 
เปนเงิน 25,000.-บาท ลดเปน 20 กลอง เปนเงิน 5,000.-บาท งบประมาณเดิม 
309,900.-บาท ปรับแกไขตามมติท่ีประชุมแลว เปนเงิน 289,900.-บาท 

   

นางสาวพัศราวตรี ทุนดี
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนฯ
เลขานุการ 

13. โครงการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                
ในโรงเรียนวัดศาลาแดง เสนอโดย สํานักงานเขตบางแค เปนเงิน 303,541.-บาท 

มติท่ีประชุม  - อนุมัติโครงการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)        
ในโรงเรียนวัดศาลาแดง ใหกับ สํานักงานเขตบางแค เปนเงิน 303,541.-บาท 

   

นางสาวพัศราวตรี ทุนดี
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนฯ
เลขานุการ 

14. โครงการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)            
ในโรงเรียนวัดราษฏรบํารุง (งามศิริวิทยาคาร) เสนอโดย สํานักงานเขตบางแค              
เปนเงิน 421,040.-บาท 

   

มติท่ีประชุม - อนุมัติโครงการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)           
ในโรงเรียนวัดราษฏรบํารุง (งามศิริวิทยาคาร) ใหกับ สํานักงานเขตบางแค                     
เปนเงิน 421,040.-บาท 

   

นายเทียนชัย วงศสุวรรณ 
ผูชวยผูอํานวยการเขตบางแค
ประธาน 

 ข อส ัง เกต  ราคา ซื ้อ ในแต ละหน วย ทั ้ง  12  โครงการของโ รง เร ียนและ                   
1 โครงการของสํานักงานเขต ไมควรจะเปนราคาที่แตกตางกันมากขอใหมีการ
เปร ียบ เท ียบราคาด วย  โดยการจ ัด ซื ้อ ไม ควร ให ร าคา เก ินหร ือต า งก ัน         
มากเกินไป หากมีความสงสัยวาซ้ือราคาเทาไหรใหสอบถามฝายการคลัง 
 

นางสาวพัศราวตร.ี.. 
   

นางสาวพัศราวตรี ทุนดี
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนฯ

15. โครงการสรางเสริมสุขภาพบนพ้ืนฐานความพอเพียง เสนอโดย โรงเรียน           
ราชวินิตประถมบางแค เปนเงิน 207,100.-บาท 
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เลขานุการ  
   

มติท่ีประชุม - อนุมัติโครงการสรางเสริมสุขภาพบนพ้ืนฐานความพอเพียง และใหปรับแกไข
ขอมูลดังนี้  
1. ปรับรายละเอียดคาอาหารวางและเครื่องดื่ม จาก (130 คน x 25 บาท x      

2 ม้ือ x 3 วัน) โดยแบงเด็กเปน 2 รุน 
     - รุนท่ี 1 (130 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ x 2 ครั้ง) เปนเงิน 13,000.-บาท 
     - รุนท่ี 2 (130 คน x 25 บาท x 1 ม้ือ x 1 ครั้ง) เปนเงิน 3,250.-บาท 
2. ปรับลดรายละเอียดคาสมนาคุณวิทยากร จาก ( 3 คน x 600 บาท x 6 ชม. x 3 วัน ) 

เปน ( 3 คน x 600 บาท x 2 ชม. x 3 ครั้ง ) เปนเงิน 10,800.-บาท
งบประมาณเดิม 207,100. -บาท ปรับแกไขตามมติที ่ประชุมแล ว           
เปนเงิน 182,000.-บาท 

3. เปลี ่ยนชื ่อโครงการเปน “โครงการโภชนาการเพื่อสรางเสริมสุขภาพ               
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” 

   

นางสาวพัศราวตรี ทุนดี
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนฯ
เลขานุการ 

16. โครงการราชวินิตประถมบางแคเรียนรูปลอดภัย สรางอุปนิสัยใสใจสุขภาพ                
เสนอโดย โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 450,420.-บาท 
 

   

มติท่ีประชุม  อนุมัติโครงการราชวินิตประถมบางแคเรียนรูปลอดภัย สรางอุปนิสัยใสใจสุขภาพ 
และใหปรับแกไขขอมูลดังนี้  
1. กิจกรรมท่ี 1 ปรับคาวัสดุโครงการลดลงจาก 3,440.-บาท เปนเงิน 3,000 บาท 
2. กิจกรรมท่ี 2  

2.1 เพิ่มเจลแอลกอฮอลพกพาสําหรับเด็ก จากเดิม จํานวน 900 ชุด              
ชุดละ 30.-บาทเปนเงิน 27,000.-บาท เพ่ิมเปน 1,177 ชุด เปนเงิน 
35,310.-บาท เพ่ือใหเพียงพอตอจํานวนนักเรียน 

2.2 เพ่ิมสบูเเผนกระดาษสบูลางมือแบบพกพา จากเดิม จํานวน 900 กลอง                 

กลองละ 39.-บาท เปนเงิน 35,100.-บาท เพ่ิมเปน 1,177 กลอง   
เปนเงิน 45,903.-บาท เพ่ือใหเพียงพอตอจํานวนนักเรียน 

3. กิจกรรมท่ี 3  
3.1 ยกเลิกเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบสแกนหนา 1 เครื่อง เปนเงิน 

20,000.-บาท 
3.2 ยกเลิกถุงขยะดํา ขนาด 26x34 จํานวน 100 แพ็ค แพ็คละ 60.-บาท 

เปนเงิน 6,000.-บาท 
3.3 ยกเลิกถังขยะ (ถังขยะติดเชื ้อ) ขนาด 60 ลิตร จํานวน 10 ถัง               

ถังละ 800.- บาท เปนเงิน 8,000.-บาท 
3.4 ปรับจํานวนถุงมือทางการแพทยลดลงจาก 50 กลอง กลองละ 250.-บาท

เปนเงิน 12,500.-บาท เปน 25 กลอง เปนเงิน 6,250.-บาท 
 

3.5 ยกเลิก... 
3.5 ยกเลิกน้ํายาทําความสะอาด ขนาด 5,000 มิลลิลิตร/แกลลอน                 

จํานวน 20 แกลลอน แกลลอนละ 136.-บาท เปนเงิน 2,720.-บาท
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งบประมาณเดิม 450,420.-บาท ปรับแกไขตามมติที่ประชุมแลว            
เปนเงิน 426,123.-บาท 

4. กิจกรรมท่ี 5 ปรับกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอสงเสริมการออกกําลังกาย            
ใหมีความตอเนื่องเรื่องออกกําลังกาย 

   

ระเบียบวาระท่ี 4  เรือ่งอ่ืน ๆ 
   

นางสาวรุจิรา อารินทร
ผูอํานวยการเขตบางแค
ประธาน 

- ประธานสอบถามคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตบางแคที่เขา
รวมประชุม ทานใดมีขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นอ่ืนใดอีกหรือไม  

นางทัศนีย ลักขณาภิชนชชั 
อนุกรรมการ 

- ตองการให ด ูโครงการที ่ผ านการพิจารณาโครงการของเขตอื ่นๆ เพราะ              
มีโครงการที่มีประโยชนตอประชาชนมากมาย จึงเห็นควรนํามาปรับเขียน
โครงการใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีเขตบางแค 

นางสาวรุจิรา อารินทร
ผูอํานวยการเขตบางแค
ประธาน 

- ประธานกลาวขอบคุณคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตบางแค        
ทุกทานท่ีไดเสียสละเวลามาเขารวมประชุม และขอปดการประชุม 

 
   

มติท่ีประชุม รับทราบ 
เลิกประชุม เวลา 16.00 น. 

 

 

   

(นางสาวสายชล  ชูบรรจง) 
เจาพนักงานพัฒนาสังคมชํานาญงาน 
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม                           

ผูจดรายงานการประชุม 

(นางสาวพัศราวตรี ทุนดี) 
นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ 

หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 


